



«เอกสารชี้แจง»

ข่าวสารนิเทศ (Press Release)

กิจกรรมการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อจัดทำกรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับจังหวัด ผ่านกลไกการพัฒนาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในทุกระดับ โดยมีที่ปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วมดำเนินการ

ในปี ๒๕๕๕ นี้ โครงการฯ จะดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่ ๑๐ จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และนครนายก โดยดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประชุม อบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำเชิงวิชาการภายใต้แนวคิดการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจะทำการศึกษาและกำหนดรูปแบบชุดข้อมูล ๒ ชุดข้อมูลที่สำคัญ ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง (Time Series) จำนวนมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป เพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในระดับพื้นที่ จัดทำผังสถิติทางการระดับจังหวัด รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดและรายงานประจำปี จำนวน ๑๐ จังหวัด โดยมีรูปแบบ แนวคิด และกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม สำหรับใช้ขยายผลการทำงานในอีก ๑๖ จังหวัดในปีต่อไป

โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงผู้บริหารระดับท้องถิ่น และยังเป็น การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด การปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาของจังหวัดแบบบูรณาการ และรวมถึงยังสามารถช่วยในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถลงทุนในข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕